

“Trang Bị Khí Giới” Cho Sự Chiến Thắng



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Ê-phê-sô 6:14-18; 2 Cô-rinh-tô 6:7; Ê-phê-sô 5:9; Rô-ma 10:15; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8; Mác 14:38.

Câu Gốc: “Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rôi, anh em được đứng vững vàng” (Ê-phê-sô 6:13).

Tư Tưởng Quan Trọng: Mỗi tín đồ phải chuẩn bị để tự vệ chống lại Sa-tan trong cuộc chiến ác đấu tranh.

Mục tiêu lớn nhất của Sa-tan là chiếm được lòng trung thành mà tất cả những tín đồ chân thật dành cho Đấng Christ. Trước khi trở lại đạo, ma quỷ cai trị người ta. Trở lại đạo với Đấng Christ là đem người tín đồ xa lìa sự kiểm soát của ma quỷ. Nhưng điều đó không hoàn toàn hủy diệt quyền lực của Sa-tan trên người tín đồ. Thay vào đó, Sa-tan làm việc tận tụy hơn để hủy diệt đức tin chúng ta và đem chúng ta trở về với nó. Nó có nhiều mưu kế. Kinh Thánh gọi chúng là “mưu kế của ma quỷ” (Ê-phê-sô 6:11). Dù sao vào lúc cuối, dù nó có cố gắng đến đâu để lừa gạt tín đồ, Sa-tan không thể kéo được ai xa lìa Đấng Christ nếu họ giữ lòng trung thành với Ngài. (Sa-tan có thể làm đời sống chúng ta khổ sở, nhưng đó là câu chuyện khác.)

Bài học tuần này nói về khí giới của Cơ Đốc nhân trong trận chiến đó. Mặc lấy tất cả khí giới của Đức Chúa Trời là sự bảo vệ duy nhất của chúng ta. Vì thế, chúng ta cần hiểu mỗi phần của khí giới dùng cho việc gì. Không có khí giới này, chắc chắn chúng ta sẽ sa vào tay kẻ thù. Với khí giới đó, chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng.

Cần Mặc Lấy Khí Giới

Trong Ê-phê-sô 6:12, Phao-lô miêu tả đời sống Cơ Đốc nhân là một cuộc đấu tranh. Phao-lô nói, “Chúng ta đánh trận.” Xin lưu ý ông dùng chữ *chúng ta* để cho thấy có nhiều người. Câu đó là, “Chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết.” Điều này nghĩa là mỗi Cơ Đốc nhân đều tham gia vào chiến cuộc. Trong câu 13, Phao-lô thúc giục độc giả hãy mặc lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời. Đó là với khí giới của Đức Chúa Trời mà chúng ta bảo vệ mình. Và khí giới này đã được sắm sẵn để chúng ta dùng. Phao-lô bắt đầu câu này với chữ *vậy nên, vậy thì*, gợi ý rằng mặc lấy khí giới là điều cần thiết cho trận chiến thiêng liêng. Sau đó, Phao-lô miêu tả cách Cơ Đốc nhân phải trang bị. Ông cũng dùng biểu hiệu của một người lính La Mã sẽ mặc khí giới thế nào khi ra trận.

Hãy coi kỹ biểu hiệu trong Ê-phê-sô 6:14-17. Có điều gì trong bức tranh gây ấn tượng cho bạn thấy nhu cầu cần chuẩn bị cho trận chiến cá nhân với Sa-tan? Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn khi bạn tham gia vào trận chiến thiêng liêng này?

Chữ “đánh trận” nghĩa là dùng tay đánh nhau. Nhưng về sau chữ này được dùng cho những cách đánh khác. Cuộc đấu tay thật sự với ma quỷ có thể không xảy ra. Nhưng chữ này rõ ràng gợi ý rằng mỗi người trong chúng ta phải trải qua một cuộc đấu tranh hay dự phần trong đó.

Câu chuyện ngụ ngôn về mười người trinh nữ trong Ma-thi-ơ 25:1-13 cũng gợi ý là tất cả chúng ta đều dự phần vào một trận chiến thiêng liêng chống lại ma quỷ. Ellen G. White dùng năm người trinh nữ đại tự xưng là thánh thiện nhưng thật ra không phải (2 Ti-mô-thê 3:1-5). “Đây là hạng người trong lúc nguy hiểm thì la lên, Bình hòa và yên ổn. Họ tự lừa dối mình để nghĩ rằng họ được an toàn. Họ không mơ ước sự nguy hiểm. Khi thức giấc, họ thấy tình trạng nghèo nàn thiêng liêng của mình. Và họ xin những người khác cung cấp điều họ thiếu kém. Nhưng trong vấn đề thuộc linh, không ai có thể bù đắp những sự thiếu kém của người khác.” – Phỏng trích Ellen G. White, *Christ’s Object Lessons*, tr. 411, 412.

Có điều gì mà chỉ bạn, một mình bạn, có thể làm cho mình mà không ai có thể làm được? (Thí dụ, không ai có thể ăn cho bạn, đúng không?) Vậy làm thế nào bạn dùng cùng nguyên tắc đó để chuẩn bị cho trận chiến của mình với ma quỷ?

Lẽ Thật Làm Dây Nịt Lưng, Áo Giáp Bằng Sự Công Bình

Có thể hơi khó để biết chính xác dây nịt lưng là gì. Nhưng có thể trong Ê-phê-sô 6:14, Phao-lô đang nói về cái tạp-dề bằng da để bảo vệ dạ dày và cũng để một người hành động dễ dàng hơn. Bằng cách này, cái tạp-dề là một khí giới. Và Phao-lô nói rằng khí giới này là “lẽ thật.”

Cùng với dây nịt lẽ thật là áo giáp bằng *sự công bình*. Ở đây trong câu này, Phao-lô kết hợp tư tưởng lẽ thật và sự công bình.

Hãy coi những câu sau đây. Làm thế nào các câu này giúp chúng ta hiểu sự liên hệ giữa lẽ thật và sự công bình? Tại sao hai khí giới này rất quan trọng cho sự bảo vệ thiêng liêng của chúng ta trong trận chiến ác đấu tranh? 1 Các Vua 3:6; Thi thiên 15:2; 96:13; Châm ngôn 12:17; Ê-sai 48:1; 2 Cô-rinh-tô 6:7; Ê-phê-sô 5:9.

Sứ đồ Phao-lô nói về sự công bình là áo giáp dùng trong trận chiến thiêng liêng. Ông nghĩ về vấn đề luân lý. Điều này có nghĩa là làm đúng và thực hành sự công bình. Nói cách khác, nghĩa là sống theo “lẽ thật.” Điều này cũng quan trọng đối với Cơ Đốc nhân trong trận chiến thiêng liêng chống lại quyền lực của ma quỷ như áo giáp đối với người lính trên bãi chiến trường. Khi chúng ta không làm điều đúng và thành thật, chúng ta là mục tiêu dễ dàng cho Sa-tan. Đó là vì chúng ta để một lỗ hổng lớn trong khí giới của mình.

Đồng thời, sự “công bình” này nghĩa là sống một đời sống trung thực. Nhưng chúng ta phải luôn luôn nhớ những phần khác của sự công bình. Đó là sự công bình của Đấng Christ, che phủ người tín đồ và là niềm hy vọng duy nhất cho sự cứu rỗi của họ. Chúng ta cần nắm vững lẽ thật là sự cứu rỗi chỉ ở trong Đức Chúa Giê-su. Nếu làm vậy, chúng ta có thể bảo vệ mình khỏi những tấn công hữu hiệu nhất của Sa-tan chống lại chúng ta: sự nản chí.

Bạn có bao giờ bị cám dỗ để bỏ cuộc trong sự bước đi với Đức Chúa Giê-su vì bạn chán nản về đời sống, về bản tính, hay những hành động của mình? Nếu có, tại sao sự hiểu biết lẽ thật về sự công bình của Đấng Christ lại rất quan trọng cho sự tự vệ chống lại những tấn công của Sa-tan?

Trang Bị Với Thuần Đức Tin

Lính La Mã mặc quân phục cách nào để di chuyển dễ dàng trên đất gồ ghề. Để đi trên nhiều con đường, lính La Mã thường đi giày với những đinh nhọn ở dưới đế. Những giày như vậy giúp họ đi vững vàng trên đất. Phao-lô so sánh giày với sự “sẵn sàng” của tin lành bình an (câu 15).

Hãy đọc Ê-sai 52:7; Rô-ma 10:15; và Ê-phê-sô 6:15. Tư tưởng của Phao-lô gợi ý là trung thành sống đời Cơ Đốc nhân trong trận chiến. Bằng cách nào tin lành bình an giúp Cơ Đốc nhân có “sự nắm chắc” trong trận chiến thiêng liêng?

Ê-phê-sô 6:15 có thể được dịch bằng nhiều cách khác nhau: “chân được bao phủ với *sự sẵn sàng* của tin lành bình an,” “chân được thích nghi với *sự sẵn sàng* của tin lành bình an,” hoặc “bàn chân được bao phủ với *dụng cụ* của tin lành bình an.” Chữ chính của Hy Lạp có nghĩa là “sẵn sàng.” Cũng giống như nền tảng hay căn bản. Vậy, tin lành bình an là một “nền tảng đã được chuẩn bị.” Điều đó cho chúng ta sự bình an như là kết quả được hiệp một với Đức Chúa Trời qua huyết của Đấng Christ. Điều này cho Cơ Đốc nhân một chỗ đứng vững vàng trong trận chiến thiêng liêng của chúng ta.

Phần kế tiếp của khí giới mà Phao-lô nói là cái thuẫn. Đối với Phao-lô thuẫn là đức tin (Ê-phê-sô 6:16). Trong phần giới thiệu khí giới này, sứ đồ bắt đầu với chữ có thể dịch là “trên hết mọi sự.” Bạn nghĩ Phao-lô muốn nói gì trong câu mở đầu này?

Chữ dịch “thuần” đến từ chữ “cái cửa.” Thuần trong thời Kinh Thánh có kích thước: cao khoảng 4 feet và ngang 2.5 feet (1.3 m x 0.80m). Thuần có hai lớp gỗ dán keo dính lại với nhau, và có hình giống như cái cửa. Vì các mũi tên thời đó được nhúng vào nhựa cây và sau đó vào lửa, thuẫn bằng gỗ được bao phủ với da thú để dập tắt những mũi tên lửa cháy đỏ và làm cho đầu mũi tên lẹt đi. Đây là một khí giới quan trọng nhất trong tất cả các khí giới phòng thủ.

Sự so sánh về thiêng liêng thì không khó. Các “tên lửa” của Sa-tan là sự ham muốn tình dục, nghi ngờ, tham lam, kiêu hãnh, v.v. “Nhưng đức tin nơi Đức Chúa Trời là thuẫn để đỡ chúng, dập tắt tên lửa, và khiến chúng rớt xuống đất cách bất lực.” – Phỏng trích *The SDA Bible Commentary*, quyển 6, tr. 1045. Thứ đức tin này chính là đức tin bằng hành động. Đức tin đó giữ được lẽ thật của Kinh Thánh, và đi xa hơn là chỉ tin tưởng. Đó là đức tin bày tỏ sự tự vệ tích cực chống lại những tấn công của kẻ thù. Dĩ nhiên là chúng ta không thể tự cứu. Và chúng ta không thể tự mình chiến đấu với ma quỷ. Nhưng trận chiến của chúng ta là mỗi ngày lựa chọn Chúa và đường lối của Ngài trên bất cứ những gì ma quỷ sẽ liệng vào chúng ta.

Mão Trụ Và Gươm

Ý tưởng về mão trụ của sự cứu chuộc trong Ê-phê-sô 6:17 là mượn từ Ê-sai 59:17. Nhưng Phao-lô dùng ý đó một cách khác. Trong Ê-sai 59, chính Đức Chúa Trời đội mão trụ của sự cứu chuộc. Nhưng, trong Ê-phê-sô, Cơ Đốc nhân được kêu gọi để *nhận* lấy mão trụ. Những phần khác có thể được bày ra để người lính *tự lấy*. Nhưng mão trụ thì được đưa cho họ. Có lẽ điều này cho thấy sự cứu chuộc được ban như “một món quà.”

Trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:8, Phao-lô nói về mão trụ như niềm hy vọng của sự cứu rỗi. Trong Ê-phê-sô 6:17, mão trụ là hình ảnh của chính sự cứu chuộc. Những chữ tượng hình này giúp giải nghĩa sự cứu chuộc có thể là một khí giới tự vệ thế nào?

Sự cứu chuộc trong Tân Ước là một kinh nghiệm hiện tại sẽ dẫn đến sự vĩnh cửu được giải thoát khỏi mọi sự gian ác. Mão trụ chiến thắng mà Đức Chúa Trời đội (Ê-sai 59:17) được ban cho tín đồ như sự bảo vệ. Mục tiêu trực tiếp nhất của sự tấn công của ma quỷ là phủ nhận Cơ Đốc nhân sự cứu chuộc của họ. Vì lý do này, lời hứa về sự cứu chuộc được ban cho họ không tùy thuộc vào việc làm của họ. Sau đó, mão trụ trở nên một khí giới mạnh mẽ để sống sót trong trận chiến. Bằng cách này, người tín đồ thật sự có thể hát với người viết Thi thiên, “Hỡi Chúa Giê-hô-va, là sức lực và sự cứu rỗi tôi, Chúa che chở đầu tôi trong ngày chiến trận” (Thi thiên 140:7).

Sau khi đề cập tới mão trụ của sự cứu chuộc, Phao-lô nói về “gươm của Đức Thánh Linh.” Gươm này là Lời Đức Chúa Trời (Kinh Thánh). So sánh câu này với Hê-bơ-rơ 4:12. Có lẽ thật quan trọng nào trong những câu này, khi nghĩ về trận chiến chống lại Sa-tan?

Sự cám dỗ của Đấng Christ trong Ma-thi-ơ 4:1-10 là một thí dụ tuyệt vời về Lời Đức Chúa Trời có thể là một khí giới mạnh mẽ. Những câu này cũng nên cho các Cơ Đốc nhân một lý do tốt để trang bị cho mình những lễ thật được bày tỏ trong Lời Đức Chúa Trời.

Rất nhiều kẻ thù đang làm việc rất siêng năng để làm yếu đi sự tin cậy của chúng ta vào Kinh Thánh. Những kẻ thù đó là gì trong xã hội, trong hội thánh, hay trong văn hóa của bạn? Quan trọng hơn, làm thế nào bạn tự vệ chống lại mọi hành động của Sa-tan là làm yếu đi lòng tin cậy vào Lời Đức Chúa Trời của bạn?

Cầu Nguyện Luôn Luôn

Ê-phê-sô 6:18 bắt đầu với chữ “thường thường cầu nguyện.” Điều này gợi ý rằng cầu nguyện liên quan tới những câu mà chúng ta đang học. Tư tưởng mặc lấy, hãy lấy, và nhận lấy khí giới của Đức Chúa Trời đều đòi hỏi sự lệ thuộc vào Chúa. Vậy, “cầu nguyện không phải là một khí giới khác. Thay vào đó, đây là tinh thần, cách mà toàn thể khí giới được mặc và chiến đấu trong trận chiến. Phao-lô đang khuyến khích chúng ta luôn luôn cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời trong trí chúng ta.” – Phỏng trích *The SDA Bible Commentary*, quyển 6, tr. 1046.

Hãy nghiên cứu kỹ Ê-phê-sô 6:18. Những chữ nào trong lời cảnh báo của Phao-lô cho Cơ Đốc nhân về sự cầu nguyện gợi ý là huấn luyện cho chiến tranh?

Kinh Thánh thường khuyên người ta cầu nguyện luôn luôn (Lu-ca 18:1; Rô-ma 12:12; Phi-líp 4:6; Cô-lô-se 4:2; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17). Nhưng trong trận chiến với quyền lực của kẻ ác, Phao-lô cho thấy, trong Ê-phê-sô 6, cầu nguyện rất quan trọng trong mỗi phần của đời sống. Thái độ như vậy về cầu nguyện thì không dễ đối với Cơ Đốc nhân. Đó là vì tư tưởng đầu tiên khi chúng ta gặp khó khăn là hỏi ý kiến bạn bè và đồng nghiệp. Điều này thì tốt và có chỗ của nó. Nhưng cầu nguyện nên luôn luôn là sự tự vệ đầu tiên và đây là điều chúng ta nên “luôn luôn” làm.

Ê-phê-sô 6:18 bắt đầu với chữ “thường thường cầu nguyện” và tiếp tục với một lời khuyên khác về “tỉnh thức.” Chúng ta phải tỉnh thức về điều gì? Tại sao?

Khi Đức Chúa Giê-su ở trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài nói với Phi-e-rơ và các môn đồ khác, “Hãy giữ mình, tỉnh thức” (Mác 13:33-37). Nhưng họ ngủ (Mác 14:37). Lu-ca gợi ý rằng tỉnh thức thì liên quan với cầu nguyện như một điều Cơ Đốc nhân nên luôn luôn làm. Vì điều đó đem lại sức mạnh thiêng liêng cho Cơ Đốc nhân. Trong Ê-phê-sô 6:18 nói về cầu nguyện cho những người khác. Chắc chắn, khi chúng ta cầu nguyện cho những người khác, thì chính chúng ta nhận được sức mạnh thiêng liêng. Và chính chúng ta được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho trận chiến thiêng liêng, dù việc gì xảy ra.

Có người khác cầu nguyện cho chúng ta thì quan trọng. Nhưng tại sao cầu nguyện cho chính mình thì quan trọng về phương diện thiêng liêng hơn là có những người khác cầu nguyện cho chúng ta? Sự cầu nguyện cá nhân làm gì cho bạn mà những lời cầu nguyện của người khác không thể làm được?

Nghiên Cứu Bổ Túc: Hãy đọc Ellen G. White, “Importance of Seeking True Knowledge,” tr. 312-314, trong *Testimonies for the Church*, quyển 8; “The Color Line,” tr. 219, 220, trong *Testimonies for the Church*, quyển 9; “O God! Help Me to Higher Levels,” tr. 105, trong *My Life Today*; và “Called to Reach a Higher Standard,” tr. 311-315, trong *The Acts of the Apostles*.

“Trong mỗi người, có hai quyền lực đang đấu tranh quyết liệt để chiến thắng. Sự không tin, do Sa-tan hướng dẫn, phân rẽ chúng ta với Đức Chúa Trời là sức mạnh của chúng ta. Đấng Christ là tác giả và cuối cùng của đức tin chúng ta. Từng giờ từng phút, trước mặt cả vũ trụ, trận chiến tiếp tục. Đây là trận đánh giáp lá cà. Bên nào sẽ thắng? Câu hỏi này mọi người phải quyết định cho chính mình. Trong trận này tất cả đều tham gia, chiến đấu cho phe này hay phe kia. Không ai tránh khỏi . . . Chúng ta được Đức Chúa Trời kêu gọi để chuẩn bị cho trận chiến. ‘Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ’ (Ê-phê-sô 6:10). Lời cảnh báo được lặp lại một lần nữa, ‘Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng’ (câu 13).” – Ellen White, *Sons and Daughters of God*, tr. 328.

“Chúng ta phải mặc lấy mọi phần của khí giới. Và sau đó, đứng vững vàng. Chúa ban cho chúng ta vinh dự bằng cách lựa chọn chúng ta làm chiến sĩ của Ngài. Hãy can đảm chiến đấu cho Ngài. Hãy làm đúng trong mọi sự. Hãy trung thực trong mọi sự là điều quan trọng. Khi bạn cương quyết để thắng cám dỗ, Chúa sẽ ban Đức Thánh Linh để giúp bạn trong mọi hành động. Bằng cách này, bạn không cho kẻ thù lý do để nói xấu lẽ thật. Hãy mặc lấy giáp của sự công bình là điều vinh dự cho mọi người. Điều này sẽ bảo vệ đời sống thiêng liêng của bạn.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The SDA Bible Commentary*, quyển 6, tr. 1119.

Đề Tài Thảo Luận:

- 1 Bài học tuần này cho thấy phần cá nhân của trận chiến mà chúng ta tham gia. Là Cơ Đốc nhân, chúng ta là một phần của cộng đồng lớn hơn. Làm thế nào cộng đồng giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc chiến đấu cá nhân? Có những ích lợi gì cộng đồng có thể làm để giúp những người có nhu cầu thiêng liêng?
- 2 Biểu hiệu về người lính mà Phao-lô dùng khiến đề tài về cuộc chiến ác đấu tranh thiết thực đối với chúng ta thế nào? Tại sao luôn luôn quan trọng cho chúng ta để nhớ rằng trận chiến này có thật? Ai có thể tưởng tượng một người lính, ở bãi chiến trường, có thể quên được là mình đang ở trong trận chiến? Vậy, quan trọng cho chúng ta thế nào để không quên trận chiến thiêng liêng này?